

มติที่ประชุมโดยย่อ
การประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน
ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๒
วันจันทร์ที่ ๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
ณ สถาบันวิทยาลัยชุมชน
อาคารรัชมังคลาภิเษก ๒ กระทรวงศึกษาธิการ

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.

เลิกประชุมเวลา ๑๗.๓๐ น.

เรื่อง	มติ/ความเห็นโดยย่อ
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ วาระที่ ๑.๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ	-ไม่มี-
วาระที่ ๑.๒ เรื่องที่เลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ วาระที่ ๑.๒.๑ เรื่อง ขอแสดงความยินดีเนื่องในโอกาส (๑) นางสิริกร มณีรินทร์ นายกสภาสถาบันวิทยาลัย ชุมชน ได้รับรางวัลวัฒนคุณาธร ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อ กระทรวงวัฒนธรรม (๒) นายถนอม อินทรกำเนิด กรรมการสภาสถาบัน ผู้ทรงคุณวุฒิของสถาบันวิทยาลัยชุมชน ได้รับพระบรม ราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้ดำรง ตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต (๓) นายเอกศักดิ์ คงตระกูล ได้รับพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิของสถาบันวิทยาลัย ชุมชน	ที่ประชุมรับทราบ และร่วมแสดงความยินดีกับ นางสิริกร มณีรินทร์ นายกสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน และนายถนอม อินทรกำเนิด กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุม สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๒ และ รายงานการประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๒ (วาระลับ)	ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๒ และรับรองรายงานการประชุมสภาสถาบันวิทยาลัย ชุมชน ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๒ (วาระลับ) โดยไม่มีการแก้ไข
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง วาระที่ ๓.๑ เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามมติ สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน	ที่ประชุมรับทราบ

เรื่อง	มติ/ความเห็นโดยย่อ
วาระที่ ๓.๒ เรื่อง ผลการประเมินทดลองปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร	ที่ประชุมเห็นชอบให้ นายพัฒนโกศล หนูสมแก้ว ผ่านการประเมินทดลองปฏิบัติหน้าที่ของผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร
วาระที่ ๓.๓ เรื่อง การดำเนินงานการขอใช้ประโยชน์ที่ดินของสถาบันวิทยาลัยชุมชน (วิทยาลัยชุมชนพิจิตรหน่วยจัดการศึกษาตำบล)	ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ ๑. เห็นชอบในหลักการที่มหาวิทยาลัยนเรศวรขอใช้พื้นที่ที่วิทยาลัยชุมชนพิจิตร อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร โดยอนุญาตให้ใช้พื้นที่ จำนวน ๘๐ ไร่ แต่เนื่องจากข้อเสนอของมหาวิทยาลัยนเรศวรยังไม่ครอบคลุมกับมติที่ประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ทั้ง ๘ ข้อ สภาสถาบันพิจารณาเห็นว่าควรดำเนินการให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมสภาสถาบัน และมีความเห็นเพิ่มเติมว่าเนื่องจากประชาชนชาวพิจิตรเป็นเกษตรกรที่ปลูกข้าวได้เป็นอันดับ ๓ ของประเทศ จึงควรให้ความสำคัญเรื่อง Smart farming และพัฒนา Smart farmer โดยแผนการดำเนินงานโครงการทั้งในส่วนของอาคาร สิ่งก่อสร้าง แผนการฝึกอบรม และแผนการวิจัย ควรมุ่งเน้นไปต่อบริการดังกล่าว ทั้งนี้ ให้เป็นการทำงานร่วมกัน ๓ ฝ่าย คือ วิทยาลัยชุมชนพิจิตร มหาวิทยาลัยนเรศวร และจังหวัดพิจิตร เพื่อให้การดำเนินโครงการสอดคล้องกับนโยบายกระทรวง อว. และเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาพื้นที่จังหวัดพิจิตรอย่างแท้จริง ๒. มอบสถาบันวิทยาลัยชุมชนแจ้งวิทยาลัยชุมชนพิจิตร มหาวิทยาลัยนเรศวร และจังหวัดพิจิตร เพื่อรับทราบมติของที่ประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนต่อไป
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา วาระที่ ๔.๑ เรื่อง การแต่งตั้งรองผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน	ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ ๑. เห็นชอบให้แต่งตั้ง นายชาญวิทย์ ไตรณะคุณ ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน และทำหน้าที่เป็นเลขานุการสภาวิชาการสถาบันวิทยาลัยชุมชน ตั้งแต่วันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๒ ๒. เห็นชอบให้แต่งตั้ง นายเจริญชัย วงษ์จินดา ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน และทำหน้าที่เป็นเลขานุการสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ตั้งแต่วันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๒ ๓. มอบสถาบันวิทยาลัยชุมชน ดังนี้ ๓.๑ แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ของสำนักงานสถาบันจำนวนไม่เกินสองคนเป็นผู้ช่วยเลขานุการสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ๓.๒ แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ของสำนักงานสถาบันจำนวนไม่เกินสองคนเป็นผู้ช่วยเลขานุการสภาวิชาการสถาบันวิทยาลัยชุมชน

เรื่อง	มติ/ความเห็นโดยย่อ
วาระที่ ๔.๒ เรื่อง การร้องเรียนการปฏิบัติหน้าที่ของผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนน่าน (วาระลับ)	
วาระที่ ๔.๓ เรื่อง การแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน (วาระลับ)	
วาระที่ ๔.๔ เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน	<p>ที่ประชุมมีมติ ดังนี้</p> <p>๑. คณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน ประกอบด้วย</p> <p>๑.๑ นางสาวภรณ์ บัวสาย เป็นประธาน (กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งเลือกกันเอง จำนวนหนึ่งคน)</p> <p>๑.๒ เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา เป็นกรรมการ</p> <p>๑.๓ นายพงษ์เดช ศรีวิชัยประติษฐ์ เป็นกรรมการ (กรรมการสถาบัน ซึ่งสภาสถาบันมอบหมาย จำนวนหนึ่งคน)</p> <p>๑.๔ ผู้แทนประธานสภาวิทยาลัยซึ่งเลือกกันเอง จำนวนหนึ่งคน เป็นกรรมการ</p> <p>๑.๕ ผู้แทนผู้อำนวยการวิทยาลัยซึ่งเลือกกันเอง จำนวนหนึ่งคน เป็นกรรมการ</p> <p>๒. มอบสถาบันวิทยาลัยชุมชนดำเนินการให้ได้มาซึ่งรายชื่อผู้แทนประธานสภาวิทยาลัย และรายชื่อผู้แทนผู้อำนวยการวิทยาลัย ตามองค์ประกอบที่ ๑.๔ และ ๑.๕ ตามลำดับ และเสนอคำสั่งให้นายกสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนลงนาม แล้วรายงานให้ที่ประชุมสภาสถาบันทราบต่อไป</p>
วาระที่ ๔.๕ เรื่อง ร่างกรอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน	<p>ที่ประชุมมอบสถาบันวิทยาลัยชุมชนพิจารณาร่างกรอบการจัดสรรงบประมาณฯ ให้เป็นไปตามนโยบายการขับเคลื่อนสถาบันและหลักการของที่ประชุมสภาสถาบัน ได้แก่ ความสมดุลของการจัดสรรงบประมาณไว้ที่ส่วนกลางกับที่วิทยาลัยชุมชน ทบทวนความซ้ำซ้อนการใช้จ่ายงบประมาณในสำนักงานสถาบัน และคำนึงถึงเป้าหมายการจัดการความเหลื่อมล้ำของชุมชนในกลุ่ม ๑๐% ล่างที่ยากจน และนำเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาต่อไป</p>
วาระที่ ๔.๖ เรื่อง ร่างประกาศสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการรับนักศึกษาพิการเข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษาต่ำกว่าปริญญา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓	<p>ที่ประชุมเห็นชอบร่างประกาศสถาบันวิทยาลัยชุมชน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการรับนักศึกษาพิการเข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษาต่ำกว่าปริญญา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓</p>

เรื่อง	มติ/ความเห็นโดยย่อ
<p>ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาทั้ทั้งวาระที่ ๕.๑ เรื่อง การให้ความเห็นชอบหลักสูตรอนุปริญญาของวิทยาลัยชุมชน ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒</p>	<p>ที่ประชุมมีมติ ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none">๑. เห็นชอบหลักสูตรอนุปริญญา ของวิทยาลัยชุมชน ดังนี้<ol style="list-style-type: none">๑.๑ วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู<ol style="list-style-type: none">๑.๑.๑ หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒๑.๒ วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน<ol style="list-style-type: none">๑.๒.๑ หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการจัดการ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒๑.๒.๒ หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการบัญชี ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒๑.๓ วิทยาลัยชุมชนพังงา<ol style="list-style-type: none">๑.๓.๑ หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการจัดการ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒๑.๔ วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว<ol style="list-style-type: none">๑.๔.๑ หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการจัดการ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒๑.๔.๒ หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการบัญชี ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒๒. ให้วิทยาลัยชุมชนจัดทำข้อมูลหลักสูตรเข้าสู่ระบบพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา (CHE Curriculum Online : CHECO) ตามที่สำนักงานปลัดกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมกำหนดต่อไป
<p>วาระที่ ๕.๒ เรื่อง การขอรับจัดสรรอัตราว่างของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจากผลการเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒</p>	<p>ที่ประชุมเห็นชอบให้สถาบันวิทยาลัยชุมชนเสนอ ก.พ.อ. เพื่อขอรับการจัดสรรอัตราว่างของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จากผลการเกษียณอายุราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เลขที่ตำแหน่ง ๑๒๒ จำนวน ๑ อัตรา คืนให้กับวิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภูต่อไป</p>
<p>ระเบียบวาระที่ ๖ วาระอื่น ๆ วาระที่ ๖.๑ เรื่อง การกำหนดวันประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน</p>	<p>ที่ประชุมกำหนดวันประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๒ ในวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ สถาบันวิทยาลัยชุมชน และประธานกล่าวขอบคุณกรรมการทุกท่าน พร้อมกับปิดการประชุม</p>
<p>นางสาวรัชันต์ ไชยสุวรรณ นางสาวนิตา สุภัทรกุล ผู้จัดทำมติย่อการประชุม</p>	<p>นายเจริญชัย วงษ์จินดา ผู้ตรวจมติย่อการประชุม</p>